

Số: 31 /CPHH

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

V/v: "Giải trình lưu ý của kiểm toán trong BCTC
hợp nhất được kiểm toán năm 2012"

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

Công ty CP Hàng hải Hà nội – Mã giao dịch MHC tại Sở GDCK TP.HCM, xin được giải trình lưu ý của kiểm toán trên Báo cáo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Hà Nội do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện như sau:

Báo cáo tài chính của hai công ty liên doanh, liên kết với Công ty CP Hàng hải Hà Nội là: Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam (Wallem Việt Nam) và Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM) đều chưa được kiểm toán. Hai Công ty trên đều là các công ty chưa được niêm yết hoặc chưa là Công ty đại chúng (Không bắt buộc công bố báo cáo tài chính được kiểm toán theo thời hạn quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán). Do vậy, công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại các Công ty này thường thực hiện sau Công ty CP Hàng hải Hà Nội. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của Công ty Wallem Việt Nam và Công ty HPM đều được lãnh đạo và kế toán trưởng của mỗi công ty xác nhận và đảm bảo tính chính xác. Công ty CP Hàng hải Hà Nội sẽ theo dõi và công bố thông tin kịp thời khi có số liệu điều chỉnh (nếu có) sau soát xét, kiểm toán của các công ty này.

Số liệu của Công ty Wallem Việt Nam và Công ty HPM ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 được kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Hà Nội như sau:

Số TT	Công ty	Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Hàng hải Hà Nội (%)	Lợi nhuận hợp nhất vào kết quả KD của Công ty CP Hàng hải Hà Nội (VND)
1	Công ty TNHH Hàng Hải Wallem Việt Nam	51,00 %	521.117.719
2	Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội	45,05%	1.954.221



Trân trọng cảm ơn.

**Ý kiến xác nhận của Công ty TNHH Dịch vụ
Kiểm toán và Tư vấn UHY**

Những giải trình trên của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội là phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Dũng

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- TCKT
- Lưu VT

